

Tp.HCM, ngày 16 tháng 09 năm 2019

## THÔNG BÁO

### **Rà soát hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh và đăng ký cấp mã số thuế cho người phụ thuộc**

Để đảm bảo thực hiện việc kê khai giảm trừ gia cảnh và đăng ký cấp mã số thuế cho người phụ thuộc đúng theo quy định của pháp luật, Nhà trường thông báo như sau:

#### **1. Kê khai giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc (Mẫu số 20/ĐK-TCT):**

Việc kê khai người phụ thuộc là nghĩa vụ, quyền lợi của người nộp thuế, trách nhiệm trong thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước. Hàng năm đề nghị quý Thầy, Cô rà soát lại hồ sơ giảm trừ gia cảnh, để tránh tình trạng kê khai người phụ thuộc không đúng quy định. Cụ thể như sau:

+ Kê khai **điều chỉnh giảm** người phụ thuộc đã hết hạn được giảm trừ hoặc người phụ thuộc không còn thuộc đối tượng được tính giảm trừ nhưng chưa khai báo giảm như: con đã học xong Đại học, Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề; cha mẹ; anh chị em, cháu ruột, ... đã có thu nhập hoặc vì lý do khác dẫn đến không còn nuôi dưỡng.

+ Kê khai **điều chỉnh tăng** trường hợp cá nhân có phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng đối với người phụ thuộc chưa có ai đăng ký giảm trừ gia cảnh.

#### **2. Đăng ký cấp mã số thuế cho người phụ thuộc (Mẫu số 20/ĐK-TCT):**

Theo quy định tại điều 9 của Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013, người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc.

Việc triển khai cấp mã số thuế cho người phụ thuộc của toàn bộ CB, GV, VC toàn trường được Cục thuế TP.HCM cung cấp MST bắt đầu từ năm 2015, những trường hợp đăng ký trước năm 2015 chưa được Cục thuế TP.HCM cung cấp mã số thuế người phụ thuộc. Do đó, đề nghị quý Thầy, Cô bổ sung **đăng ký lại giảm trừ gia cảnh** cho người phụ thuộc đã được đăng ký trước năm 2015 (*xem file đính kèm*) để cấp mã số thuế cho người phụ thuộc đối với những trường hợp còn tính giảm trừ.

Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì chưa rõ hoặc cần cung cấp thêm thông tin, quý Thầy, Cô vui lòng liên hệ kế toán Nguyễn Thị Mỹ Linh theo số điện thoại nội bộ 102 hoặc di động 0971.172338 để được hướng dẫn.

Trân trọng./.

#### **Nơi nhận:**

- HT đề b/c;
- Các đơn vị (gửi egov);
- Lưu P.TCKT.

TL. HIỆU TRƯỞNG  
TP. TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

NGUYỄN ĐÌNH HIỀN